

**การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์@ออมทรัพย์ สำหรับแผนทางการพัฒนาระบบการเงิน  
สหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 2  
วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้องนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสุทัศน์ กองป่า รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 2 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ กล่าวชี้แจงความเป็นมาของ โครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้มีผู้นำสหกรณ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และภาคธุรกิจแรงงานเข้าร่วมจำนวน 28 ท่าน อาทิ คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุการ ผู้จัดการ สอ. พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เรือเอกเกียรติศักดิ์ ฉายชวงส์ กรรมการ สอ. นววิกโยธิน จำกัด คุณเบญจภรณ์สุขเกิด กรรมการ สอ. พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด คุณเผด็จ เกลิมพัคตร์ ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำกัด คุณชัยวุฒิ มั่นทะนานนท์ นักวิชาการชำนาญพิเศษ สนง. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คุณประภา รัตนไชย รองประธานกรรมการ สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก. คุณปรีชากิจ แสงสังข์ ผู้จัดการ สอ. รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด คุณพัชรพล วิชัยประเสริฐ เลขานุการ สอ. สยามนิสสัน จำกัด คุณพิมลพัคตร์ มหาพันธ์ ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด คุณมนัส มาสขาว ผู้จัดการ สอ. พนักงานฟูลจีที เจเนอรัล จำกัด ผศ. ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด คุณสุรัชย์ ดิษยชาติคม ประธานกรรมการ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก. และคุณสุพล มหารรรณ ตัวแทน สอ. มิตซูบิชิมอเตอร์ส์ จำกัด เป็นต้น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยของสถาบันฯ ได้แก่ คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ และ อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร



บรรยากาศในห้องประชุม

ในช่วงเช้าเป็นการเป็นการร่วมอภิปรายในหัวข้อ ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์...อุปสรรคที่เผชิญ โดย นักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทการเปรียบเทียบแหล่งที่มา-ทางใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างปี 2543 และ 2552

ในช่วงบ่ายเป็นเวทีระดมความคิด ในหัวข้อ มองอนาคตสำหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน ทั้งนี้ นักวิจัย,ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำสหกรณ์ต่างร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเด็นของเงื่อนไข ข้อจำกัด และปัจจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของผู้นำสหกรณ์ในครั้งนี้ นักวิจัยจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลร่วมกับข้อเสนอแนะในแต่ละเวทีที่ได้จัดขึ้นทั้งหมดนำไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในระยะต่อไป



บรรยากาศในห้องประชุม